



ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบค่าควันดำ
ของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การเผาสิ่งของในที่โล่ง การก่อสร้าง และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากเครื่องยนต์ของรถบนท้องถนน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าวร่วมกันทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อบรรเทาการก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในการตรวจสอบดูแลเครื่องยนต์ อุปกรณ์ ส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ หมั่นดูแล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดพลังงานหรือเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนนำรถออกทำการขนส่ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมีค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

๒. กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งมีความประสงค์จะนำรถดังกล่าวเข้าตรวจสอบค่าควันดำนั้น สามารถเข้าตรวจสภาพรถได้ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๓. ในกรณีที่มีการตรวจสอบค่าควันดำ ณ จุดตรวจ พบว่า รถคันใดมีค่าควันดำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และถ้าปรากฏโดยชัดแจ้งว่า การใช้รถคันนั้นต่อไปน่าจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่อาจสั่งระงับใช้รถไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะได้รับการแก้ไขและตรวจรับรองจากนายทะเบียนแล้ว

๔. ปัจจุบันได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามมิให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจุดตรวจสอบค่าควันดำในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก